

ระบบเดือนการรายงานโครงการ Flagship กรมการข้าว ปี 2558

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

(ตัวแดง : ศูนย์ / จังหวัด / โครงการ ที่ไม่รายงาน)

ศูนย์วิจัยข้าว

ศูนย์	จังหวัด จังหวัดที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย	เชียงราย	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1 ส.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน 4. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1 ส.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่	แพร่	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน 4. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
	น่าน	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน 4. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่	เชียงใหม่	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเม็อง 4. โครงการรณรงค์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	1 ส.ค. 58 1 ส.ค. 58
	สะเมิง	6. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก	พิจิตร	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเม็อง 4. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
	พิษณุโลก	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเม็อง	
	เพชรบูรณ์	1. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	
ศูนย์วิจัยข้าวเวียงนาท	เวียงนาท	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเม็อง 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี	ลพบุรี	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว	31 ก.ค. 58

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	
ศูนย์วิจัยข้าว พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ 4. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	1 ส.ค. 58
	อ่างทอง	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์	1 ส.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง	นนทบุรี	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
	กรุงเทพฯ	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว)	
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี	ปทุมธานี	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์	31 ก.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน	

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	1 ต.ค. 58
	กาญจนบุรี	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	
ศูนย์วิจัยข้าววารบุรี	วารบุรี	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 4. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
	ประจวบคีรีขันธ์	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวจะเข้เงา	จะเข้เงา	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	31 ก.ค. 58
	สมุทรปราการ	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ	

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		รับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว)	
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเมื่อง 4. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
	นครนายก	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเมื่อง 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 6. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี	หนองบัวลำภู	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเมื่อง 4. โครงการรณรงค์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 6. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1 ส.ค. 58
			1 ส.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย	หนองคาย	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเมื่อง	

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1 ต.ค. 58
	บึงกาฬ	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 4. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 6. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร	สกลนคร	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 4. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	1 ต.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าว อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 4. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 6. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1 ต.ค. 58
	ยโสธร	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	1 ต.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ	ชัยภูมิ	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ	

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		<ul style="list-style-type: none"> 1. รับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์เรื่อง 4. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน 	31 ก.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	มหาสารคาม	<ul style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์เรื่อง 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน 	1 ส.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าว นครราชสีมา	บุรีรัมย์	<ul style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 4. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 5. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์เรื่อง 6. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 7. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 8. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน 	31 ก.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์	สุรินทร์	<ul style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 	1 ส.ค. 58

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ครบวงจร 4. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 5. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเน็เรื่อง 6. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 7. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 8. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1 ส.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด	ยโสธร	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ รับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเน็เรื่อง 4. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 6. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1 ส.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าว นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ รับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยกาปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเน็เรื่อง 4. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง	พัทลุง	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ รับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยกาปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ครบวงจร 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเน็เรื่อง 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี	ปัตตานี	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ รับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยกาปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว)	

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน	1 ส.ค. 58
	นราธิวาส	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว)	
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่	กระบี่	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP ข้าว) 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน	31 ก.ค. 58 31 ก.ค. 58